



สโมสรโรตารีสูพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 33 วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสูพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย. นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.นิตินันท์ วัฒนาการุณ
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 22 มีนาคม 2560 โดยการนำของ นาย.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์ ภายใต้บรรณพจน์ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล , โรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

แขกที่นำอาหารมาเยี่ยมสโมสร ฯ

@ อน.ศิริะ รุ่งเรืองศรี นำหนังสือพิมพ์มาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่าน , รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล นำข้าวโพดคั่ว 1 ตะกร้าใหญ่, นยล.สมชัย แอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ นำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย , อน.กวางสุข แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา นำขนมปังกรอบ 1 ถ้วยใหญ่

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขฯ ๑ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ @ อีกประมาณ 3 เดือนก็จะถึงวันสถาปนาปีบริหาร 2560 – 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำหรับในปีบริหารของผมนั้นต้องหาคณะกรรมการบริหาร

มีหลายท่านเสนอว่าให้ไปสิงคโปร์ด้วย จริง ๆ แล้วถ้าไปกว่า 10 ท่าน จัดตัวสเลย์ดีกว่า วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เราไปแล้วไปนอนแอนด์ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เราเดินทางมาร่วมงานแล้วค่อยล่องใต้ไปสิงคโปร์ ต้องใช้เวลา 3 คืน 4 วัน ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะน่าจะประมาณ กว่า 5,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายต้องมีประมาณ 10,000 บาท ขอขอบคุณครับ

ภาพการประชุมประจำสัปดาห์



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 5 สนเทศโรตารี
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา กล่าว



@ ผมขอโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เราจะมีการประชุมเตรียมจัดงานสถาปนาในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่บ้านสวนริมน้ำวีร์สอร์ท ของท่าน อน.เชิชมเดช สิงหาอาจ ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ขอเชิญมวลมิตร โรแทเรียนและโรตารีแอนน์เพื่อระดมความคิด หรือว่าเราจะจัดงานอย่างไรเพื่อให้สมบูรณ์แบบ ในวันที่ผมมีกำหนดการมาให้ทุกท่านได้ดูในกำหนดการเพื่อดูว่าท่านใดเป็นอนุกรรมการฝ่ายไหนซึ่งท่านใด ถนัดงานด้านใดก็ขอความกรุณาเขียนชื่อท่านใส่เข้าไปในนั้นหลังประชุมครบถ้วนฝากไว้ที่โต๊ะผู้ช่วยเหลือผมจะได้ไปเรียบเรียงออกมาเป็นฉบับสมบูรณ์ อาจจะต้องไปประชุมกลุ่มย่อยกันซึ่งทุกท่านก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่งขอบคุณครับ

อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ กล่าว



@ ผมได้รับมอบหมายจากนายกรับเลือกสมชัย โสภาศรีพันธ์ เกี่ยวกับ @ การลงทะเบียนไป DTA ที่จังหวัดตรังในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 เวลานี้ลงทะเบียนแล้ว 6 ท่านและจองโรงแรมไว้ 4 ห้องที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ค่าเครื่องท่านละ 2,660 บาท ค่าโรงแรมต่อคืน 1,100 บาท ถ้ามีท่านใดจะไปแจ้งได้ แอร์เอเชีย ช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตอนเช้าไฟท์ ประมาณ 8.00 น. กลับวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ไฟท์ 15.00 น. เวลาบินก็ประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ๆ ท่านใดจะไปก็แจ้งชื่อที่ผม กับนยล. สมชัย โสภาศรีพันธ์ @ การไปอุดรในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีงานสถาปนาของภาค 3330 ดิดกันหลายสโมสรผมเองก็ไม่สะดวกเพราะจะต้องช่วยนายกรับเลือกในการไปงานสถาปนาถ้าท่านใดจะไปผมขออนุญาตบินไปและบินกลับ อาจจะค้างคืนหรือไม่ค้างคืนเดี๋ยวคุยอีกครั้งแล้วจะแจ้งให้ทราบ ค่าเครื่องประมาณ 2,000 บาทเศษ ต่อท่าน พอไปถึงที่นั่นผมก็จะไม่รบกวน สร.อุดรธานี ผมติดต่อดีแล้วไปรับที่สนามบินและไปส่งที่โรงแรม แล้ววันที่ 25 มิ.ย.2560 รีบกลับสุพรรณบุรีเตรียมจัดงานสถาปนาของเราซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต @ เรื่องการไปแทมปิน ประมาณวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สโมสรโรตารีแทมปินสถาปนาวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

ผมคนเดียวคงไม่สามารถบริหารงานสโมสรได้ ซึ่งผมได้สรรหาคณะอาสาสมัคร มีจิตอาสาพร้อมที่จะทำงานทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1)รท.คัชพนธ์ นนทเดช เลขาสโมสร ฯ (2) อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ (3) รท.นิทัศน์ วัฒนการุณ ฝ่ายมูลนิธิโรตารี (4) อน.ทวีชัย ชัยสุวรรณ ฝ่ายสมาชิกภาพ (5) อน.บัณฑิต เสงวัฒนา ภาพลักษณ์โรตารี ประชาสัมพันธ์ (6) อน.อดุลย์ วราเอกศิริ เทรย์ญู (7)รท.กำจร ศรีวรสาสตร์ ปฏิคม (8) รท.สมชาย สุจริตเศรษฐเมธา บริหารจัดการสโมสร (9) ผชก.นพ จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์ (10) อน.เชิชมเดช สิงหาอาจ ผู้ฝึกอบรมสโมสร (11)รท.ไพศาล ปิณิจเสถิตกุล YEO (12) อน.ไกรวุฒิ สีตกลางุจน์ @ การจัดงานสถาปนาปีบริหาร 2560 - 2561 ต้องขอขอบคุณ อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา ทำหน้าที่ประธานจัดงานครับ

ข่าวจาก นายก นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์



@ การประชุม District Conference ที่โรงแรมไมด้า ทวารดีแกรนด์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 เป็นการฉลอง 25 ปีของภาค 3330 โรตารีสากล ในช่วงกลางคืนมีค่าลงทะเบียน 1,200 บาท และวันที่ 8 เมษายน 2560 กลางวันก็เป็นการประชุม District Conference เป็นการสรุปงานปีของท่านจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ กลางคืนก็เป็นงานอวอร์ดไนท์ เป็นงานให้รางวัลก็ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนที่สนใจ ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่าน นายกรับ พร้อมกันนี้ยังมีงานต่าง ๆ อีกมากมายขอบคุณครับ

อน.อภิรักษ์ คงมลัย ตัวแทนกล่าวคำอวยพรวันเกิด



@ สำหรับวันนี้ เป็นวันฤกษ์ดีที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกที่มีคุณภาพของเรา 2 ท่าน คือ แอนน์สิริมน ชัยสุวรรณ และรท.ไสว ตระกูลพลายงาม ขออวยพรให้ทั้งสองท่านที่เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี จงมีสุขภาพที่ดี มีอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นที่นับถือของสมาชิกในสโมสรของเราทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งหนึ่ง สิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ ขอขอบคุณครับ

รทร.ไสว ตระกูลพรายงาม ตัวแทนกล่าวขอบคุณ



@ ผมยินดีและดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารุพรรรบุรี และได้อยู่ในองค์กรโรตารีนี้ รู้สึกภูมิใจมากและขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ๆ คน ที่ได้ให้พรอันประเสริฐกับผู้ที่ในวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ ขอขอบคุณครับ

รายนามผู้บริจาควันคล้ายวันเกิด

@ อน.ทวีชัย แอนน์สิริมน ชัยสุวรรณ บริจาคให้สโมสร ฯ 1, 000 บาท @ รทร.ไสว แอนน์อัญชนา ตระกูลพรายงาม บริจาคให้สโมสร ฯ 500 บาท และ **อน.เชียมเดช แอนน์กมลทิพย์ สิงหาอาจ บริจาคงานบวชบุตรชายให้กับสโมสร ฯ จำนวนเงิน 2,000 บาท**

อน.เชียมเดช สิงหาอาจ กล่าวขอบคุณ



@ สืบเนื่องมาจากในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมามีได้อุปสมบทลูกชาย ช่วงแรกก็ต้องขออภัยหลาย ๆ ท่านที่การ์ดอาจตกหล่น ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนที่ไปให้กำลังใจจำนวนมากทั้งที่ไปและติดภารกิจแล้วฝากบิ๊จซี่ไป หรือไปในตอนเช้าซึ่งเดิมนั้นพระลูกชายจะบวชแค่ 9 วัน ด้วยบารมี ด้วยอานิสงส์ของพวกเราไปร่วมกันทำบุญมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ได้ขอไปปฏิบัติธรรมที่ลำพูน สถานที่ปฏิบัติธรรมปิยะ โปฏกธรรมสถาน ลำพูน เป็นการฝึกเจริญสติซึ่งฝึกหนักเหมือนกันจนปานนี้ยังไม่มียุติที่ว่าเราจะสึก โยมพ่อเลยเตือนเรื่อยเพราะยังไม่สึก เป็นเพราะอานิสงส์ของทุกท่านที่ไปช่วยกันทำบุญผมกับแอนน์กมลทิพย์

ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและขออนุโมทนาบุญทุกท่าน และในโอกาสนี้จะขอมอบเงินให้กับสโมสรเล็กน้อย ขอขอบคุณครับ



แอนน์ผาสุข วราเอกศิริ กล่าว



@ วันนี้ได้รับมอบหมายจาก อน.อดุลย์ วราเอกศิริ ได้ให้มาพูดแทน ดิฉันมีความรู้สึกขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาเมตตาไปร่วมงานบวชลูกชายซึ่งทุกอย่างก็สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ก็เพราะความเมตตาของทุกท่านนั่นเองรู้สึกประทับใจ อยู่ในจิตใจตลอดเวลาว่าทุกท่านได้ให้ความเมตตากับเราและครอบครัว วันนี้นอกจากได้รับมอบหมายให้มาขอบคุณแล้ว ก็ยังมอบหมายให้มาพูดคุยถึงการได้ไปสโมสรแทมปินที่ มาเลเซียในปีที่แล้วดิฉันได้ไปที่สโมสรแทมปิน มาเลเซียสิ่งที่ดิฉันประทับใจและอยากให้ทั้งโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ ถ้าท่านมีโอกาสไปก็ขอให้ไปเพราะท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสมาชิกของสโมสรแทมปินเขา พาเราไปเที่ยวและให้ความสนุกสนาน มีความเป็นกันเองเหมือนกับเราเป็นครอบครัวเขา ทำให้เราไม่รู้ว่าเหวอยากให้ทุกท่านได้ไปสังสรรค์ส่วนกิจกรรมบนเวทีเขาก็จัดให้เราไปร่วมบนเวที เขาก็ให้เกียรติมากกับคนไทย เขาจัดรางวัลแบบไทย ๆ ให้เราเลยทั้งที่เขาเองก็รู้ว่าไม่เป็นแต่เขาก็พยายาม เขามีความสุขมากและเขาก็รู้สึกที่เราเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของเขามากกว่า จุดที่พาเราไปเที่ยวก็คือบนภูเขา เราได้ปีนเขาไป 2 ลูกเลยเห็นยอดเขาค้างคาวเพราะเขาถูกแรกเป็นเขาซึ่งหงอคง อีกลูกคือเขาตาขาว ขอขอบคุณคะ

